

Kinh nghiệm chọn cá bống tượng giống

Cá bống tượng là loài lớn nhất trong họ nhà bống. Cá sống nhiều ở các nước có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm.

- **Cá bống tượng** là loài lớn nhất trong họ nhà bống. Cá sống nhiều ở các nước có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Ở nước ta cá sinh trưởng và phát triển tốt, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long quanh năm khí hậu nắng nóng và mưa nhiều rất thích hợp với cá bống tượng.

Trước đây người nuôi cá bống tượng thường mua cá giống ở chợ, nguồn cá này được bắt bằng hình thức cào hoặc đặt lợp, chất lượng không được đảm bảo và số lượng cũng ít. Vì thế mà người nuôi cá bống tượng ít khi chọn được nguồn cá giống như mong muốn. Hiện nay ngành thủy sản đã sản xuất được cá bống tượng giống bằng phương pháp nhân tạo. Xin giới thiệu cách chọn cá bống tượng giống:

- **Kinh nghiệm chọn đúng giống:** Nếu trông bên ngoài thì cá bống tượng giống với những loài cá bống khác, nhất là trong thời kỳ còn nhỏ. Nhưng chúng có đặc điểm không thể làm lẫn được trong họ nhà bống là dưới đuôi có hình chữ V màu đen. Căn cứ vào đặc điểm đó mà chúng ta có thể phân biệt được loài cá bống tượng và cá bống khác.

Nhìn bề ngoài: Cần chọn những con cá có kích cỡ đều nhau. Nếu trong đàn cá có các kích cỡ khác nhau chúng tỏ không phải chúng cùng sinh ra một nguồn hoặc chế độ dinh dưỡng không đều. Nếu thả những con cá có kích thước khác nhau thì rất khó cho vấn đề chăm sóc và rất bất lợi cho cạnh tranh thức ăn trong đàn. Trọng lượng trung bình trong đàn cá từ 50-100 g/con là thích hợp nhất (không nên quá 5% số lượng cá lớn hơn hoặc nhỏ hơn trọng lượng trung bình đó).

Cá giống khi lật ngửa ra thấy vẩy bụng và lưng phải đều, các tia vi còn nguyên, cá nhiều nhớt, màu lưng của cá hơi xám, da bóng, mang phồng ra thật to và các tia vi xòe ra hết cỡ, đó là con giống tốt.

Theo dõi lúc bơi: Thả cá vào chậu nước sạch, nếu cá khỏe thì chúng bơi rất nhanh, các tia vi hoạt động đều. Cần chú ý những con cá khi bơi lơ đờ, thỉnh thoảng chúng ngưng hoạt động tia vi hoặc nằm ngửa, những con cá này dễ là cá bị cào điện hoặc bị bệnh, cần phải loại bỏ những con cá đó vì thả chung xuống ao chúng cũng sẽ chết và lây bệnh cho cả đàn. Ngoài ra cũng cần chú ý những con cá khi thả vào chậu chúng nhào lộn dữ dội, đây có thể là những con cá bị sán lá ký sinh.

Theo dõi những vết bệnh: Có thể lấy ngẫu nhiên 100 con trong đàn rồi thả vào keo thủy tinh chứa nước sạch. Nhìn thật kỹ xem có nhiều con bụng dưới có bị

sung đỏ không, có thể là chúng đang bị nhiễm bệnh ghẻ do vi khuẩn *Aeromonas* ssp. Hoặc là do trùng mỏ neo (Lemnea) hoặc dưới đuôi có thấy một chùm trắng giống bông gòn có thể là do nấm thủy mi tấn công. Trùng mỏ neo hoặc nấm thủy mi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trung bình trong đàn không được quá 2% số con bị bệnh thì mới có thể chấp nhận được.

Tuy trên đây là những yếu tố cần thiết cho cách chọn cá giống tương giống. Cách chọn này có thể áp dụng khi phải mua giống trôi nổi cũng như nguồn cá giống trong trại. Nhưng cũng cần nhớ rằng uy tín nơi bán cá giống là rất quan trọng. Bà con nông dân nên chọn những cơ sở bán cá giống có uy tín từ trước tới nay để mua cá giống.

<https://www.2lua.vn/article/chon-ca-bong-tuong-giong-5ad04ad5e49519e25e8b456b.html>